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คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการ
การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษากรณีผู้ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร 
มีการก่อสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานและใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ผู้บริโภคได้ท าสัญญาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการหมู่บ้านพฤกษา 107  
ติวานนท์ – รังสิต ต่อมาสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายจากการทรุดตัวของพ้ืนดินซึ่งเดิมเป็นบ่อเลี้ยงปลามาก่อน 
รวมทั้งวัสดุและงานก่อสร้างยังไม่มีมาตรฐาน ท าให้สิ่งปลูกสร้างและถนนเกิดการแตกร้าวหลายจุด ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

โครงการดังกล่าวมีการรับประกันโครงสร้างบ้านเป็นเวลา ๕ ปี แต่ไม่รับประกันบริเวณรอบบ้าน ซึ่งตัวบ้าน
จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการทรุดตัว เนื่องจากได้วางเสาเข็มลงไปในพ้ืนดิน ส่วนบริเวณอ่ืนที่มิใช่ตัวบ้าน 
อาจมีการทรุดตัวลงได้ เนื่องจากตัวบ้านจะสร้างให้สูงกว่าส่วนรอบ ๆ บ้านและไม่มีการวางเสาเข็มลงไปในพื้นดิน 
โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจโครงการดังกล่าวได้ส่งบุคลากรของบริษัทไปด าเนินการแก้ไขให้แล้ว ประมาณ ๗๗ หลัง 
โดยมิได้ปฏิเสธการแก้ไขใด ๆ และได้ซ่อมแซมแก้ไขในเบื้องต้นไปแล้วประมาณ ๑๐ หลัง อย่างไรก็ดี เรื่องดังกล่าว 
ยังไม่มีการร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ แทนของเลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่านมาส านักงานฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณ
บ้านทรุดตัวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างบริเวณรอบตัวบ้าน ทั้งนี้ 
ส าหรับกรณีปัญหาดังกล่าว เสนอว่า ควรตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วยตัวแทนระหว่างผู้อาศัยในโครงการ 
กับเจ้าของโครงการขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้ผู้อาศัยในโครงการดังกล่าวรวบรวมกรณีปัญหาและความต้องการในการ
แก้ไขปัญหา และให้เจ้าของโครงการก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถูกต้องและเหมาะสม 
แล้วท าความเข้าใจกับผู้อาศัยในโครงการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจโดยเร็ว 

เมื่อคณะอนุกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้มี ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบธุรกิจโครงการหมู่บ้านพฤกษา 107 ติวานนท์ – รังสิต ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเร่งด่วน และให้เกิดความยั่งยืน โดยสมควรตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วยตัวแทนระหว่างผู้อาศัยในโครงการ
กับเจ้าของโครงการขึ้นคณะหนึ่ง และให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานกลางในการ 
ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจโครงการหมู่บ้านดังกล่าว รายงาน
ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้คณะกรรมาธิการทราบด้วย 
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